



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับประจำวันที ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๒๓

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูก็ได้



ระวังกระแสดึกกลับ

ดู เหมือนจะทำท่าบานปลายไปทุกทีกับกรณีการออกข้อสอบ คัดเลือกตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปี 2558 มีความผิดพลาดในการตรวจข้อสอบครั้งนี้

แน่นอนว่า ย่อมส่งผลกระทบต่อถึงสำนักทดสอบทางการศึกษา และจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ในฐานะผู้ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบ ได้ออกมายอมรับว่า มีผิดพลาดจริงในข้อสอบส่วนของผู้อำนวยการ 4 ข้อ และรองผู้อำนวยการ 2 ข้อ จากข้อสอบทั้งหมด 400 ข้อ

จากการติดตามเรื่องราวจึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ และเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้เข้าสอบ ที่ต่างรับทราบผลกันแล้วว่า มีทั้งไม่ผ่านและผ่าน ว่าไปแล้วต่างล้วนมีส่วน ได้ส่วนเสียผลประโยชน์ ที่ควรและไม่ควรด้วยกันทั้งสิ้น

ทั้งที่ฝ่าย มศว เองทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา และจิตวิทยา เมื่อทราบก็ได้ออกมาขออภัย และจะรับผิดชอบใน

สิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมรับข้อเสนอแนะต่างๆ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันที

จากนั้นได้รายงานและหารือกับเลขาธิการ สพฐ. เพื่อจะหาวิธีการช่วยเหลือเยียวยาให้ทุกฝ่าย ได้รับความเป็นธรรม ยุติธรรมขอให้ทุกคนไม่ต้องกังวล ยืนยันด้วยว่า ทุกการดำเนินงานของ มศว ล้วนคำนึงถึงประโยชน์ของอาจารย์ผู้เข้าสอบทุกคน

แต่การขยับตัวการตัดสินใจของเลขาธิการ สพฐ. ออกจะช้าเกินการไปเสียแล้ว เนื่องจากเกิดผลกระทบในเชิงลดทอนความน่าเชื่อถือ ในเชิงบริหารจัดการของ สพฐ. เอง และมศว ไม่เว้นภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้สอบที่เรียกร่อง ซึ่งมีทั้งให้สอบใหม่ ตรวจข้อสอบใหม่ ระเบียบการแต่งตั้งผอ.-รองผอ. ที่สอบผ่าน ยื่นฟ้องศาลปกครองให้คุ้มครองสิทธิ เรียกร่องไปถึงสอบครั้งต่อไปให้ สพฐ. ดำเนินการเองทั้งหมด

ล้วนทำให้สังคมเกิดความไม่มั่นใจในการครองตน ครองคน ครองงานบริหารการศึกษาหรือไม่ เพราะสังคมคาดหวังคนที่เขาไปเป็นผู้บริหาร ไม่เพียงแต่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์เท่านั้น หากยังคาดหวังในวุฒิภาวะในการใช้เหตุและผล เพื่ออธิบายสิ่งที่จะเป็นทางออกร่วมกันได้

ทุกอย่างย่อมมีทางออกภายใต้เงื่อนไขปกติหากมีความชัดเจน ถูกก็ถูกผิดก็ผิด ใครผ่านหรือไม่ผ่าน เชื่อว่าน่าจะรู้อยู่แก่ใจ ต้องทำใจยอมรับ อย่าทำให้ดูประหนึ่งว่า สพฐ. จะช่วงชิงสถานการณ์นี้แบบรับจ๊อบมาทำเอง

**ตุลย์ ณ ราชดำเนิน
tulacom@gmail.com**

